
BORGARRÁÐ 27. apríl 2023: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um að 
bjóða formanni Samtaka leigjenda á fund borgarráðs - MSS23040238

Lagt er til að borgarráð samþykki að bjóða formanni Samtaka leigjenda á fund borgarráðs til 
að kynna nýja skýrslu Samtaka leigjenda um stöðuna á leigumarkaði.

Greinargerð: 

Mikilvægt er að kjörnir fulltrúar sjái hver staðan á leigumarkaði er frá sjónarhorni þeirra sem 
lifa á honum. Í nýrri skýrslu samtaka leigjenda koma fram ýmsar sláandi staðreyndir um 
stöðuna. meðal þess sem kemur fram í skýrslunni er að leiguverð hafi hækkað 50% umfram 
verðlag síðasta áratuginn, frá 2005 hafi ⅔ allra íbúða verið keyptar af fjárfestum og að 
leigjendur yfir þrítugu hafi nánast enga möguleika á að komast af leigumarkaði. með því að 
bjóða formanni samtaka leigjenda á fund borgarráðs geta kjörnir fulltrúar kynnst stöðunni, 
viðrað spurningar og spurt hvað reykjavík geti gert til að bæta stöðuna á leigumarkaði.


